

## บทที่ 1 บทนำ

### หลักการและเหตุผล

สหกรณ์การเกษตร เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่สมาชิกที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่นและลักษณะการประกอบอาชีพ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ แก่สมาชิก ได้แก่การให้เงินกู้ การรับฝากเงิน การรวบรวมผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของสมาชิมาจัดการขายหรือแปรรูปออกขาย การจัดหาวัสดุการเกษตร และเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่าย

สหกรณ์มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชี และเพื่อให้การจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จึงมีกำหนดระเบียบว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งสหกรณ์ต้องจัดทำบัญชีตามแบบและรายการให้ถูกต้องตามความจริง รวมถึงต้องจัดทำงบการเงินและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี และเก็บรักษาบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงานสหกรณ์

มีสหกรณ์จำนวนมากที่ไม่สามารถทำการตรวจสอบบัญชีได้ตามที่กำหนด ทำให้ไม่ทราบถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการและพนักงานของสหกรณ์ รวมถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปี นอกจากนี้หากสหกรณ์ใดไม่สามารถทำการตรวจสอบบัญชีได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี จะส่งผลให้สหกรณ์ดังกล่าวต้องเลิก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

หากมีการเลิกสหกรณ์ ข้อมส่งผลกระทบต่อสมาชิกของสหกรณ์ ดังนั้นจึงสนใจที่จะศึกษาถึงสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถทำการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

### วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาถึงปัญหาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์การเกษตร และสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์การเกษตร

## ขอบเขตและวิธีการศึกษา

### 6.1 ขอบเขตการศึกษา

ทำการศึกษาถึงปัญหาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 102 สหกรณ์ โดยใช้แบบสอบถามผู้สอบบัญชีสหกรณ์จำนวน 17 ราย ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

### 6.2 วิธีการศึกษา

แหล่งข้อมูล

#### 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เกี่ยวกับปัญหาการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์การเกษตร และสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์การเกษตร

#### 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

ศึกษาค้นคว้าหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวกับสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2542

### 6.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

## นิยามศัพท์

**ปัญหาการตรวจสอบบัญชี** หมายถึง สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ รวมถึงข้อสังเกตต่าง ๆ ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี

**สหกรณ์การเกษตร** หมายถึง สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยบุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีดำเนินการงานแตกต่างกันตามสภาพท้องถิ่น ลักษณะการประกอบอาชีพ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ แก่สมาชิก ได้แก่การให้เงินกู้ การรับฝากเงิน การรวบรวมผลิตผลการเกษตร การจัดการขายหรือการแปรรูปออกขาย การจัดหาวัสดุการเกษตร และเครื่องอุปโภคบริโภค มาจำหน่าย

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ได้